

ชื่อเรื่อง	แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
ผู้ศึกษาค้นคว้า	นาราทิพย์ งามตามพงศ์
ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.สุทินันท์ พรหมสุวรรณ
ประเภทสารนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ การท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553
คำสำคัญ

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาความแตกต่างของนักท่องเที่ยวชาวไทย ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง และนำมาเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามปลายปิดโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ หาค่าความสัมพันธ์แบบไคว์สแควร์ และหาค่าความแตกต่างค่าที (T-Test) ค่าเอฟ (F-Test) และการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ดังนี้ อายุและอาชีพของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทุกด้านสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในขณะที่เพศและรายได้ของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เพียงบางด้าน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สำหรับผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ดังนี้ นักท่องเที่ยวที่มีอายุและอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง แตกต่างกันในทุกด้านสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพศและรายได้แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยาน

แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในด้านจุดประสงค์ของการมาท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในทุกด้าน

